

บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายพิเดช เป็นแผ่น	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3	พิเดช เป็นแผ่น
2	นายวิชัย มิกลิ้น	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3	วิชัย มิกลิ้น
3	นายมูล ปลุกเสก	รองประธานสภา อบต.ปงดอน	มูล ปลุกเสก
4	นางไหนดิน แซ่จ้าว	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8	ไหนดิน แซ่จ้าว
5	นายอำนาจ เป็นเอก	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 1	อำนาจ เป็นเอก
6	นายสีมา คนฟู	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 6	สีมา คนฟู
7	นายสุขแก้ว จิบุญมี	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7	สุขแก้ว จิบุญมี
8	นายสมศักดิ์ จำเมน	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7	สมศักดิ์ จำเมน
9	นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5	เอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
10	นายเจริญ แข็งแรง	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 2	เจริญ แข็งแรง
11	นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8	สมชัย พงศ์ธัญวลัย
12	นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ	ประธานสภา อบต.ปงดอน	สมบูรณ์ ไหวพินิจ
13	นายหลูจี้ แซ่จิว	สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5	หลูจี้ แซ่จิว
14	นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ	เลขานุการสภา อบต.ปงดอน	นิพนธ์ สนั่นเอื้อ

ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายณรงค์ ไปเร็ว	นายก อบต.ปงดอน	ณรงค์ ไปเร็ว
2	นายนคร ไหวพินิจ	รองนายก อบต.ปงดอน	นคร ไหวพินิจ
3	นายมงคล เป็นแผ่น	รองนายก อบต.ปงดอน	มงคล เป็นแผ่น
4	นายจิรภัทร กันธियाใจ	ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท	จิรภัทร กันธियाใจ

5	นายมงคล แสงสว่าง	หัวหน้าด้านแม่หยวก	มงคล แสงสว่าง
6	นายจีระศักดิ์ ปิงผล	หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ที่ ผท. 5 ตาดน้อย	จีระศักดิ์ ปิงผล
7	นายณรงค์ เป็นแผ่น	เลขานุการนายก อบต.ปงดอน	ณรงค์ เป็นแผ่น
8	นายกฤษดา พงษ์พันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดำเนินการเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบุรณ์ ไทวพินิจ : เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประธานสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

นายสมบุรณ์ : - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกการรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม : - มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ดังนี้

รับรองเป็นเอกฉันท์ จำนวน 13 เสียง

ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3	<p>เรื่องที่เสนอใหม่</p> <p>3.1 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทเสนอขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จำนวน 3 โครงการ</p>
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ประธานสภาฯ	<p>ด้วยได้รับญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จำนวน 3 โครงการ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว</p>
นายณรงค์ ไปเร็ว นายก อบต.ฯ	<p>ด้วยได้รับหนังสือของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0961.504/303 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จำนวน 3 โครงการ และรายละเอียดประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ผู้ยื่นคำขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม</p>
นายจิรภัทร กันธิยาใจ ผช.หน.อุทยานฯ	<p>ด้วยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็นหน่วยงานของรัฐได้เข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน รวมจำนวน 3 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผท. 5 (ตาดน้อย) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา 2. โครงการจุดสกัดรอยหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 0 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 3. โครงการจุดสกัดแม่หยวก อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา <p>ตามวัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติให้เกิดความสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 2. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติและฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยถูกรบกวนหรือถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ 4. เพื่อได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ได้ดำเนินการใช้พื้นที่ป่าไม้มานานแล้ว เนื่องจากการเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าดังกล่าวนั้น ยังไม่ได้ขออนุญาตพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งการขออนุญาตดังกล่าวจะต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้นก่อน ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทจึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกล่าวข้างต้นต่อไป

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : สมาชิกสภาทุกท่านได้รับคำชี้แจงรายละเอียดจากผู้ยื่นคำขอแล้ว และสมาชิกสภาทุกท่านคงรู้และเห็นพื้นที่ตามคำขอนั้นเพราะมีการดำเนินการใช้พื้นที่นั้นมานานแล้วคงเป็นที่รู้และรับรู้ของประชาชนทั่วไปในพื้นที่นั้นอย่างดี ดังนั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตนั้นว่าเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อประชาชนชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็นสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุ เป็นพื้นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร หรือพื้นที่ควรสงวนไว้เพื่อประการใดๆ เป็นต้นหรือไม่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนเห็นควรให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้นหรือไม่ เนื่องจากมีคำขอจำนวน 3 โครงการ จึงจะขอพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ ทีละโครงการ ดังนั้น จึงขอพิจารณาและมีมติ ให้ความเห็นชอบโครงการที่ 1 คือโครงการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผท. 5 (ตาดน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามประการใดแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจะให้ความเห็นชอบการขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามโครงการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผท. 5 (ตาดน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านเปียงใจ หรือไม่

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนมีมติดังนี้			
เห็นชอบเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : โครงการที่ 2 โครงการจุดสกัดดอยหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท บ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 0 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประการใดหรือไม่

นางไหนดิน แซ่จ้าว : ด้วยจุดสกัดตอยหลวง อยู่ในเขตพื้นที่ บ้านเลาสุ หมู่ที่ 8 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประชาชน บ้านเลาสุก็มีการเก็บหาของป่าในการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอาจมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อประชาชนเห็นควรให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมรับรู้หรือเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมานั้นยังไม่มีมีการผ่านการประชาคมหมู่บ้านบ้านเลาสุเห็นควรมีการประชาคมหมู่บ้าน บ้านเลาสุ หมู่ที่ 8 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน ซึ่งสมาชิกสภาแห่งนี้ไม่อาจรับทราบปัญหาหรือผลกระทบของประชาชนนั้นอย่างแท้จริงได้ จึงเห็นควรให้ผู้ขอได้ทำประชาคมหมู่บ้านบ้านเลาสุก่อนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนมีมติดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	10	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : คำขอที่ 3 โครงการจุดสกัดแม่หยวก อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลประธานสภา ปงดอน อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา จะมีสมาชิกสภาหรือท่านใดจะอภิปรายเสนอหรือซักถามประการใดหรือไม่

นายจิรภัทร กันธิยาใจ ผช.หน.อุทยานฯ ด้วยโครงการจุดสกัดแม่หยวก ได้ดำเนินการจัดตั้งมานานแล้ว เป็นการตั้งจุดสกัดชั่วคราวเพื่อได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นายพิเดช เป็นแผ่น ส.อบต. หมู่ที่ 3 ด้วยจุดสกัดแม่หยวกตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านไฮ หมู่ที่ 3 พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สันอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ซึ่งตั้งจุดสกัดมานานหลายปีแล้วตอนตั้งจุดสกัดนั้นบอกประชาชนว่าเป็นจุดสกัดชั่วคราวตามภารกิจของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จุดสกัดดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ

1. การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ไม่ได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบจากประชาชน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 แต่อย่างใด
2. พื้นที่ดังกล่าวเป็นการตั้งทับซ้อนพื้นที่ของสันอ่างเก็บน้ำแม่หยวกที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมและปิดทางการเข้า – ออก อ่างเก็บน้ำเกิดความไม่สะดวกการเข้าอ่างเก็บน้ำ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การประกอบอาชีพและอื่นๆ
3. จุดสกัดนั้นอยู่ในเขตหมู่บ้านชุมชน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาจมีความเสี่ยงความปลอดภัยของประชาชนได้ เช่น การต่อสู้ขัดขวางของผู้กระทำผิด

กฎหมายหากมีการใช้อาวุธปืนหรือซ้บขี้นยานพาหนะหลบหนีด้วยความเร็วสูงจะ
ไม่มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนได้

ดังนั้นการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจะพิจารณาเห็นชอบนี้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนส่วนมากคงไม่ได้รับรู้ปัญหาหรือผลกระทบของ
ประชาชนในพื้นที่ที่แท้จริง ขอเสนอเห็นควรให้อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทได้ดำเนินการ
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านโฮ้ หมู่ที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน ความ
ต้องการและปัญหาต่างๆและการให้ความเห็นชอบจากประชาชนก่อน เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่และตามแนวทางที่เคยถือ
ปฏิบัติกันมา ซึ่งเมื่อพิจารณาตามโครงการจุดสกัดแม่หยวกนี้มีใช้เป็นจุดสกัดชั่วคราว
เพราะมีระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ
ประธานสภาฯ

จะมีสมาชิกสภาท่านใดที่จะซักถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทหรือจะอภิปราย
เสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมอีก จึงขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้จะให้ความเห็นการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้
บริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่หยวก บ้านโฮ้ หมู่ที่ 3 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ตามโครงการจุดสกัดแม่หยวกของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทหรือไม่

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนมีมติดังนี้			
เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3.2 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ
ประธานสภาฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนแทนการครบวาระ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ซึ่งแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านก่อนแล้ว โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนกำหนด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน และมีการเสนอขอความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นางกันตนา ไหวพินิจ
2. นางวิไล คนฟู
3. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์

4. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา

ดังนั้น จึงจะมีมติขอความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปงดอน เป็นรายบุคคลดังนี้

1. นางกันตนา ไหวพินิจ ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้

มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

2. นางวิไล คนฟู ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้

มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3. นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้

มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

4. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้

มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ -หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติโอนมติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภา 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวนเงิน 7,000.00 บาท จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอีก
ครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดครุภัณฑ์ เป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เป็นเวลาพอสมควรแล้ว เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม	:	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

-หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จำนวน 20,000.00

นายสมบุรณ์ ไทพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประธานสภา ฯ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จำนวน 20,000.00 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดครุภัณฑ์ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม	:	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ซอยหนองปู่สิงห์ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1

นายสมบุรณ์ ไทพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ซอยหนองปู่สิงห์ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 – 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 520.00 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 534.38 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 12.00 ท่อน และก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้งสองด้าน รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จำนวน 144,300.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติ

ต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ซอยหนองปู่สิงห์ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 จำนวน 144,300.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 004 ถนนสายบ้านแม่ตา ซอย 5

นายสมบุญ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 004 ถนนสายบ้านแม่ตา ซอย 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 152.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แบบที่ ทถ – 7 – 201 แบบที่ ทถ – 3 – 110 (1) แบบที่ ทถ – 7 – 601 จำนวน 255,300.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 004 ถนนสายบ้านแม่ตา ซอย 5 จำนวน 255,300.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านไฮ หมู่ที่ 3

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 311.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 152,800.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆ ของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 152,800.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3 บ้านไฮ หมู่ที่ 3

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.20 – 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 275.50 ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย

จำนวน 132,900.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จำนวน 132,900.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม :	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน	13	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บ้านไฮ หมู่ที่ 3

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับยัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร จำนวน 20,700.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บ้านไฮ จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 20,700.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.9 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ท่งโป่งบน บ้านไฮ หมู่ที่ 3

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ท่งโป่งบน บ้านไฮ หมู่ที่ 3
งานรางส่งน้ำ คสล. ด้วย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 56,300.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาท
ถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอ
ลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ท่งโป่งบน
บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 56,300.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	- อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
		- ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
		- งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.10 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3/1 บ้านไฮ หมู่ที่ 3

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3/1 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร จำนวน 21,400.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อ

สภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3/1 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 21,400.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.11 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่งล่าง บ้านไฮ หมู่ที่ 3

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับยัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่งล่าง บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตลาดคอนกรีตลำเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 105.00 เมตร จำนวน 17,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อมีระบบชลประทานที่ดี ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างก่อสร้างตลาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่งล่าง บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 17,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	- อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
		ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.12 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภา สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4
(บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียงใจ ช่วงที่ 2) ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร
พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อและติดตั้งราวกันตกท่อเหล็ก ขนาด
Ø1.50 – 2.00 นิ้ว สูง 1.00 เมตร ความยาวรวม 11.70 เมตร พร้อมจัดทำป้าย
โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 413,700.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามที่
จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89
ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถาม
ประการใด จึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเปียงใจ ช่วงที่ 2) จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน 413,700.00 บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	-	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
			ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
			งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.13 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า หมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (หลังหัวบ้าน ช่วงที่ 3)

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5
(หลังหัวบ้าน ช่วงที่ 3) ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
190.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

ด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 397,800.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (หลังหัวบ้าน ช่วงที่ 3) จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 397,800.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	-	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
			ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
			งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.14 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัทสสายทาง ลป.ถ. 73 – 013 ถนน สายบ้านแม่ตาใน ซอย 5

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัทสสายทาง ลป.ถ. 73 – 013 ถนน สายบ้านแม่ตาใน ซอย 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ทถ – 7 – 201 แบบที่ ทถ – 3 – 110 (1) แบบที่ ทถ – 7 – 601 จำนวน 285,500.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 013 ถนน สายบ้านแม่ตาโน ซอย 5 จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน 285,500.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	-	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
			ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
			งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

3.15 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 014 ถนนสายบ้านแม่ตาโน ซอย 7

นายสมบุรณ์ ไทวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ลป.ถ. 73 - 014 ถนนสายบ้านแม่ตาโน ซอย 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 68.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมจัดป้ายป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบที่ ทถ - 7 - 201 แบบที่ ทถ 3-110 (1) แบบที่ ทถ - 7 - 601 จำนวน 114,200.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อการสัญจรสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 014 ถนนสายบ้านแม่ตาโน ซอย 7 จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน 114,200.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม	:	-	อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
			ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
			งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

**3.16 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. พร้อม
คอนกรีตดาดป้องกันกััดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม ถนนสายบ้าน
ปงดอน – บ้านห้วยสะเหน้า ลป. 73 – 016 บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7**

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันกััดเซาะที่
ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม ถนนสายบ้านปงดอน – บ้านห้วยสะเหน้า ลป. 73 – 016
บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ขยายไหล่ทางถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม
510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ปงดอน พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันกััดเซาะ
ที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม ท่อ คสล. ขนาด Ø0.30 – 1.00 เมตร จำนวน 18 จุด
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอนกรีต
ดาดป้องกันกััดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม แบบเลขที่ ทล – 5 – 103 แผ่น
ที่ 75 จำนวน 400,300.00 บาท (สี่แสนสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิก
สภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อการสัญจรสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน
ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถาม
ประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันกััดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม ถนน
สายบ้านปงดอน – บ้านห้วยสะเหน้า ลป. 73 – 016 บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7
จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน 400,300.00 บาท (สี่แสนสามร้อยบาทถ้วน)
หรือไม่

มติที่ประชุม :	- อนุมัติเป็นเอกฉันท์	จำนวน 13	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน -	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง

**3.17 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายเข้าบ้านเลาสุ บริเวณไร่ นายเจียวเหี่ยน แซ่ซัน บ้านเลาสุ หมู่ที่ 8**

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับอนุมัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนายเข้าบ้านเลาสุ บริเวณไร่
 นายเจียวเหยียน แซ่ซัน บ้านเลาสุ หมู่ที่ 8 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว 153.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร พร้อม
 ถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการฯ
 จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปงดอน จำนวน 399,200.00 บาท
 (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว
 และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อการสัญจรสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ
 จ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
 ประชุมสภาแห่งนี้ ชักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึง
 ขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเข้าบ้านเลาสุ
 บริเวณไร่ นายเจียวเหยียน แซ่ซัน บ้านเลาสุ หมู่ที่ 8 จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติ
 จำนวน 399,200.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม : - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 13 เสียง
 - ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
 - ดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายสมบุรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม
ประธานสภาฯ

ปิดการประชุม เวลา 16.15 น.

(ลงชื่อ) นิพนธ์ สนั่นเอื้อ ผู้บันทึกการประชุม
 (นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
 เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) สี่มา คนฟู ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสี่มา คนฟู)

(ลงชื่อ) เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ) วิชัย มีกลิ่น กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)

รายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) สมบูรณ์ ไหวพินิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน